

ทวงค่าตอบแทนค่าอ้อยขึ้นต้น!

นายสิริวุฒิ เสียมภักดี ประธานคณะทำงานด้าน เพื่อคำนวณราคาอ้อยขึ้นต้นเนื่องจากปัจจุบันราคาน้ำตาลตลาด ประชาสัมพันธ์ 3 สมาคมโรงงานน้ำตาลทราย เปิดเผยว่า โลกอยู่ในระดับต่ำที่ 13.50-14.00 เซนต์ต่อปอนด์ และเมื่อ ขณะนี้อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่าน บวกกับค่าไทยพรีเมียม จะทำให้ราคาอ้อยขึ้นต้นถูกลง การไปสู่การใช้โครงสร้างใหม่ หลังจากที่ใช้มานาน 30 ปี โดยมี ผลผลิตปี 2560/61 อยู่ที่ตันละ 850 บาท ซึ่งต่ำจากปีก่อน กฎเกณฑ์และหลักปฏิบัติที่เปลี่ยนไปจากเดิมภายใต้โครงสร้างใหม่ ทำให้ชาวไร่ได้รับผลกระทบ ไม่คุ้มกับต้นทุนการเพาะปลูก ทุกฝ่ายเห็นชอบ ให้มีการลดยั่วราคาน้ำตาล เพื่อให้เป็นไป ที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับภายใต้โครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อย ตามกลไกของตลาดโลกตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค.นี้ โดยจะมีการยกเลิก และน้ำตาลทรายฉบับใหม่ไม่มีการอุดหนุนราคาอ้อยที่ตันละ การอุดหนุนราคา, ยกเลิกโควตาน้ำตาล ก. (จำหน่ายในประเทศ) 160 บาทอีกต่อไป โควตา ข. (ส่งออกโดยบริษัทอ้อยและน้ำตาลไทย จำกัด หรือ “3 สมาคมฯ” ยังกังวลว่า สำนักงานคณะกรรมการ อ้อยและน้ำตาลทราย(สอน.) จะสรุปสูตรคำนวณราคาอ้อยขึ้นต้น อนาคต.) โควตา ค. (ส่งออกโดยโรงงานน้ำตาลและ อนาคต.) ซึ่ง ไม่ทันก่อนการเปิดหีบอ้อยในเดือน พ.ย.นี้ เพราะยังมีความ คิดเห็นที่ต่างกันระหว่างชาวไร่ โรงงาน และหน่วยงานภาครัฐ ทุกฝ่ายได้เร่งดำเนินการให้เป็นไปตามแผนงานที่ได้เคย ในส่วนของสูตรการคำนวณราคาอ้อยขึ้นต้น ทำให้ผู้ประกอบการ ต้องรอความชัดเจนว่าจะใช้สูตรคำนวณราคาอ้อยอย่างไรให้ แข็งไปกับประเทศบราซิล เป็นที่ยอมรับได้ของทุกฝ่าย เพื่อให้ฝ่ายโรงงานนำไปใช้เป็น เกณฑ์ปฏิบัติในการรับซื้อผลผลิตอ้อยเข้าหีบประจำฤดูกาลผลิต ปี 2560/61 ซึ่งหากมีความล่าช้าจะส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรม อ้อยและน้ำตาลทั้งระบบ”.

นายสิริวุฒิกล่าวว่า 3 สมาคมมีความกังวลในหลักการ ปฏิบัติเรื่องการกำหนดราคาอ้อยขึ้นต้น ซึ่งขณะนี้ยังไม่สามารถ ตกลงกันได้ หลังจากที่มีการเสนอใช้ราคาน้ำตาลลอนดอน นัมเบอร์ไฟว์ บวกกับไทยพรีเมียม ซึ่งเป็นสูตรคำนวณ เพื่อ คำนวณราคาแนะนำในการใช้กำหนดราคาอ้อยขึ้นต้น จากเดิม ที่เคยใช้ราคาน้ำตาลทรายดิบ โควตาข. และตามอัตราแลกเปลี่ยน

“3 สมาคมฯ ยังกังวลว่า สำนักงานคณะกรรมการ อ้อยและน้ำตาลทราย(สอน.) จะสรุปสูตรคำนวณราคาอ้อยขึ้นต้น ไม่ทันก่อนการเปิดหีบอ้อยในเดือน พ.ย.นี้ เพราะยังมีความ คิดเห็นที่ต่างกันระหว่างชาวไร่ โรงงาน และหน่วยงานภาครัฐ ในส่วนของสูตรการคำนวณราคาอ้อยขึ้นต้น ทำให้ผู้ประกอบการ ต้องรอความชัดเจนว่าจะใช้สูตรคำนวณราคาอ้อยอย่างไรให้ เป็นที่ยอมรับได้ของทุกฝ่าย เพื่อให้ฝ่ายโรงงานนำไปใช้เป็น เกณฑ์ปฏิบัติในการรับซื้อผลผลิตอ้อยเข้าหีบประจำฤดูกาลผลิต ปี 2560/61 ซึ่งหากมีความล่าช้าจะส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรม อ้อยและน้ำตาลทั้งระบบ”.